

ข่าวเลขที่ 18

18 ธันวาคม 2563

กรมการค้าภายในชวนช้อป “พาณิชย์ลดภาระหน้า ช้ามปี! New Year Grand Sale 2021” พร้อมย้ำผู้ประกอบการปิดป้ายแสดงราคากระเช้าของขวัญปีใหม่

นายวัฒนศักดิ์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยภายหลังตรวจการจำหน่ายสินค้าตามโครงการ “พาณิชย์ลดภาระหน้าช้ามปี New Year Grand Sale 2021” และตรวจสอบการจำหน่ายการเข้าของขวัญในช่วงเทศกาลคริสต์มาสและเทศกาลปีใหม่ ณ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ งามวงศ์วาน ว่า ตามที่นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้กำหนดนโยบายให้กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าภายใน ดำเนินมาตรการลดภาระค่าครองชีพและกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยภายในประเทศ กรมการค้าภายในจึงได้จัดโครงการ “พาณิชย์ลดภาระหน้าช้ามปี! New Year Grand Sale 2021” โดยได้ร่วมกับห้างสรรพสินค้า ผู้ผลิต ผู้จำหน่าย และร้านธงฟ้า ลดราคาสินค้าและบริการสูงสุดถึง 87% กว่า 22,000 รายการ ทั้งสินค้า บริการ แพลตฟอร์ม และโลจิสติกส์ ในช่วงวันที่ 16 ธันวาคม 2563 – 31 มกราคม 2564 ในวันนี้จึงได้ลงพื้นที่ติดตามการจำหน่ายสินค้าตามโครงการดังกล่าว พบว่าประชาชนได้ให้ความสนใจจับจ่ายใช้สอยเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะสินค้าอุปโภคบริโภคและสินค้าที่จำเป็นต่อการครองชีพ ซึ่งสามารถช่วยลดค่าครองชีพได้เป็นอย่างมาก

นอกจากนี้ ยังได้ตรวจสอบการจำหน่ายการเข้าของขวัญในช่วงเทศกาลคริสต์มาสและเทศกาลปีใหม่ ซึ่งได้เน้นย้ำให้ผู้ประกอบการปิดป้ายแสดงราคาให้ชัดเจน เพื่อรักษาความเป็นธรรมให้ผู้บริโภค ซึ่งกรมการค้าภายในได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบและประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ต่างๆ โดยขอความร่วมมือห้างสรรพสินค้า ผู้ผลิต และผู้จำหน่าย แสดงราคาจำหน่ายรวมของชุดกระเช้าสินค้า พร้อมทั้งแสดงรายการสินค้า (ขนาด/ปริมาณ ราคาของสินค้าแต่ละรายการ ค่าภาชนะบรรจุ) รวมถึงหากมีค่าใช้จ่ายอื่นๆ ต้องแสดงให้เห็นชัดเจน โดยราคาที่แสดงต้องตรงกับราคาที่จำหน่าย รายการและราคาของสินค้าต้องมีขนาดและตัวเลขตั้งแต่ขนาด 16 ขึ้นไป รวมทั้งได้ประสานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ ดำเนินการประชาสัมพันธ์และตรวจสอบราคาสินค้าที่บรรจุในกระเช้าของขวัญให้มีราคาจำหน่ายไม่สูงเกินสมควร รวมทั้งให้จัดทำป้ายแสดงรายการสินค้าที่มีการจำแนกรายการสินค้า ค่าภาชนะหีบห่อ และค่าบริการไว้อย่างชัดเจนด้วยเช่นกัน

อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวเพิ่มเติมว่า หากประชาชนไม่ได้รับความเป็นธรรมในการซื้อสินค้าและบริการสามารถร้องเรียนได้ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ หรือสายด่วนกรมการค้าภายใน 1569 กรมจะจัดส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบและหากพบการกระทำผิดจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด กรณีไม่ปิดป้ายแสดงราคามีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท กรณีจำหน่ายสินค้าราคาสูงเกินสมควร กักตุนสินค้าและปฏิเสธการจำหน่ายต้องโทษจำคุก 7 ปี หรือปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และขอเชิญชวนประชาชนเลือกซื้อสินค้าและบริการ “พาณิชย์ลดภาระหน้าช้ามปี! New Year Grand Sale 2021” โดยสามารถตรวจสอบรายละเอียดได้ผ่านคิวอาร์โค้ดที่ติดอยู่ในป้าย “พาณิชย์ลดภาระหน้าช้ามปี! New Year Grand Sale 2021” ในห้างร้านสินค้าต่างๆ รวมทั้งสามารถเลือกซื้อสินค้าได้ที่ร้านธงฟ้าที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ 2,000 กว่าแห่งอีกด้วย